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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ค าสั่งจากห้องแอร์ไม่แคร์คนท า 

เกษตรอินทรีย์แทบไม่มีงานวิจัยใดชี้
ชัดว่า มีสารอาหารมากกว่าพืชผักท่ีได้มาจาก
การท าเกษตรปลอดภัย ตรงกันข้ามกลับมี
งานวิจัยบางชิ้นออกมาชี้ชัด พืชผักอินทรีย์ให้
สารอาหารบางตัวน้อยกว่าพืชผักท่ีท าแบบ
เกษตรปลอดภัย เพราะพืชไม่สามารถสร้าง
สารอาหารได้เต็มที่ทันต่อระยะเวลาเก็บเกี่ยว 

เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นธาตุอาหารช้าเกินกว่าพืชจะดูดซึมธาตุอาหารใน
ดินและปุ๋ยไปใช้ได้ทัน ด้วยข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา นี่จึงเป็นเหตุผลของการก่อก าเนิดปุ๋ยเคมีขึ้นมา 
เพื่อให้พืชน าไปใช้ได้ทันระยะเวลาเก็บเกี่ยว 

ฉะนั้นปัญหาท่ีแท้จริง ไม่ใช่อยู่ท่ีสารเคมีหรือปุ๋ยเคมี หากแต่อยู่ ท่ีเกษตรกรยังไม่เข้าใจใน
ธรรมชาติของพืช-ดิน-ปุ๋ย ดีพอ...ก่อนปลูก ไม่ศึกษาก่อนว่า พืช ชนิดใดชอบดินปุ๋ยแบบไหนใน
ช่วงเวลาใด แต่ทุกอย่างท าด้วยความเคยชินต่อๆกันมา ใส่ปุ๋ยยาขอให้งามไว้ก่อน ประโยชน์เลย
กลายเป็นโทษ และว่ากันตามจริงเรื่องพรรค์นี้ กระทรวงสาธารณสุข น่าจะมีความรู้อยู่มากโข แต่ก็
ยังให้โรงพยาบาลในสังกัดใช้พืชผักอินทรีย์เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร ท่ีด าเนินการไปแล้วใน
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป 116 แห่ง พร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนท่ัว
ประเทศอีก 780 แห่ง ภายในกันยายนนี้ ดูเหมือนจะดีเพราะสนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ี แต่ใครก็รู้
พืชผักอินทรีย์ราคาแพงกว่าผักท่ัวไป ฉะนั้นภาระจึงไปตกอยู่กับโรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติ สุดท้าย
เลี่ยงมิได้ท่ีเงินจากรัฐจะต้องกระเด็นเข้าไปอุด ล่าสุดไม่รู้งบจัดซื้อร่อยหรอหรืออย่างไร ท่ีประชุมร่วม
กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงสาธารณสุข มีมติให้โรงพยาบาล ปลูกขาย ใช้ กันเอง แถมให้เปิด
พื้นท่ีขายให้เกษตรกร ทุกวันนี้บุคลากรโรงพยาบาลรัฐทุกฝ่าย แทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว 
ยังต้องมาเจียดเวลาไปปลูกผักอีก...ปลูกยังไง ปลูกตรงไหน ใครล่ะจะเป็นคนปลูก ดูแล หรือต้องจ้าง
เจ้าหน้าท่ีเพิ่มอีกหลายอัตรา เคยถามเขาบ้างไหม อย่าดีแต่คิดนโยบายจากห้องแอร์ แต่ไม่เคยแคร์ผู้
ปฏิบัติอีกเลย 
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